

Số: *ML-CV/2023-19*
(V/V trả lời phản ánh quý
Ông/Bà).

Thừa Thiên Huế, ngày *25* tháng *05* năm 2023

Kính gửi: - Quý Ông/Bà

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh (công ty Minh Linh) nhận được phản án của quý Ông/Bà về việc người dân đã tự ý đổ rác bừa bãi ngay trục đường số 10 gây mất vệ sinh và ảnh hưởng các hộ dân xung quanh. Vấn đề ông/ bà phản ánh Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh xin trả lời như sau:

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị Đông Nam Thủy An chưa bàn giao cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh vẫn phải chịu trách nhiệm quản lý. Vì vậy, chi phí thu gom rác thải công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh vẫn phải chịu chi trả mỗi tháng cho Công ty cổ phần Môi Trường và Công trình Đô thị Huế. Tuy nhiên, khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh gửi thông báo tới các hộ dân nói chung và hộ dân đường số 10 nói riêng về việc điều chỉnh mức thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Khu đô thị Mới Đông Nam Thủy An để chi trả cho công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế thì người dân tại trục đường số 10 không phối hợp, có lời nói và hành động khiếm nhã về việc đóng kinh phí. Các hộ dân tại trục đường này đề xuất tự tiêu hủy rác bằng cách dồn thành bãi và đốt. Nhận thấy hành động này có ảnh hưởng xấu đến môi trường và các hộ dân lân cận, phía Công ty đã Minh Linh đã có hình thức nhắc nhở nhưng các hộ dân tại trục đường số 10 lại có hành vi chống đối. Vì lý do trên, rác thải tại tuyến đường số 10 chưa được xử lý triệt để, làm các hộ dân xung quanh bức xúc và ảnh hưởng xấu đến môi trường chung. Công ty chúng tôi rất mong Quý hộ dân tại Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An cũng như các hộ dân ở trục đường số 10 tạo điều kiện để Công ty hoàn thành việc thu gom rác trong khu vực được hiệu quả, thống nhất với mức điều chỉnh thu gom, vận chuyển rác thải tại Khu đô thị Mới Đông Nam Thủy An góp phần xây dựng Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An sạch – đẹp, thân thiện- văn minh.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh xin trả lời Quý Ông/bà được biết, Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI



Nguyễn Nhật Huy